

ตั้ง "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระบรมชนกชลพัฒน์"

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่ากรมศิลปากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และ จ.นครนายก ดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นการสนองรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงชี้แนะให้เขื่อนต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน โดยขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้ว กว่าร้อยละ 85 มีการปรับปรุงอาคาร หอจัดแสดงนิทรรศการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ส่วนที่เหลือ กรมศิลปากรได้ประสานกรมชลประทาน และ กปร. ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายนอก ในพื้นที่ 4 ไร่ โดยขณะนี้รัฐบาล ได้อนุมัติงบกลางในการดำเนินงาน 27 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้กรมศิลปากร (สก.) ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังภายหลังจากขอพระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์สถานเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์พระราชทานชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพัฒนาทางด้านชลประทานของประเทศก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทย.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 20 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11131

หน้า: 16(ล่างขวา)

Col.Inch: 12.37

Ad Value: 19,173.50

PRValue (x3): 57,520.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ซอกแซก108: ไม่ทิ้งกัน

ซอกแซก 108



ไม่ทิ้งกัน - ยูพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบสิ่งของบริจาค จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการ 'ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน' ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์



☑️ วธ.ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน...ยูพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รับมอบสิ่งของบริจาคจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่วธ. เพื่อร่วมโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และ ส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ วธ.

โลกปรับตัวรับมือวิกฤติโควิด-19ระลอกใหม่



ปิดไป 6 เดือน นักท่องเที่ยวเข้าแถวรอเข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑน์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุด 1 ในแลนค์มาร์กสำคัญของมหานครปารีส ฝรั่งเศส ที่กลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ หลังจากที่ปิดให้บริการกว่า 6 เดือน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาล.



ดูความพร้อม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ไปตรวจความพร้อม รพ.ราชพิพัฒน์ 2 รพ.สนามแห่งที่ 6 ของ กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่วัดศรีสุคาราม เขตบางกอกน้อย.



พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โพลาร์ แก่ รพ.อ่างทอง โดยมี นพ.ประกาศ ลีสุทธิพรชัย ผอ.รพ.อ่างทอง เข้าพิธีรับ.



ให้กำลังใจ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.รามาริบัติ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ.พงศศิษย์ สิงห์พันธ์ รอง ผอ. รับผิดชอบ.



เสียดสี นายณรงค์ รักร้อยผาง อุทัยธานี และ นพ.สุรัชย์ โชกอร์รรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี ร่วมให้กำลังใจส่งทีมแพทย์และพยาบาล รพ.อุทัยธานี 7 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ดูแลผู้ป่วยโควิด-19.



รอบสาม เรือท่องเที่ยวในแม่น้ำ สิงคโปร์ จุดหนึ่งที่ท่าเทียบเรือ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย หลังทางการยกระดับรับมือโควิด-19 รอบสาม.



จ่อล็อกดาวน์ เจ้าหน้าที่สวมชุดที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครายใน สถานีรถไฟที่กรุงไทเป ได้หวั่น เมื่อโควิด-19 เกิดระลอกใหม่.



ใกล้เปิด พนักงานร้านอาหารในกรุงปารีส ฝรั่งเศส จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้หน้าร้านเพื่อกลับมาเปิดตามปกติ หลังทางการลดมาตรการโควิด-19.



รับนักท่องเที่ยว หาดเขา ราฟาเอล เมืองอัลบูเฟร์เรีย ตอนใต้โปรตุเกส มีนักท่องเที่ยวจากอังกฤษไปพักผ่อนเพราะไม่ต้องกักตัวโควิด-19.



เสริมรายได้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ำทะเลลดต่ำกว่าปกติบริเวณชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านดีใจแก่เก็บหอยแมลงภู่และหอยนางรม ส่งขายสร้างรายได้ช่วงประสบวิกฤติโควิด-19.



ห่วงใยกัน นายวิชัย กุมิวัฒน์ นาย ส.อบจ.เขต 2 อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ไปให้กำลังใจ ทีม อสม.ต.สาธิต อ.บางปลาหมอ ซึ่งเป็นนักบรรณานุกรมในการออกดูแลประชาชนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19.



ระดมตรวจ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีฯ จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี ไปตั้งจุดตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ชุมชนดอนเจดีย์แมนชั่น ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของชุมชนต่างๆ.



สภาสวมแมสก์ การประชุมรัฐสภาที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ มีการรับทราบมาตรการช่วยเหลือผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 จากสหภาพยุโรป โดยผู้เข้าประชุมต่างสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุม.



ตำรวจปลอดเชื้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียสวมชุดที่เพื่อระหว่งควบคุมการชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย พร้อมจัดระยะห่างผู้ชุมนุม ตามมาตรการป้องกันโควิด-19.



รอกิววัคซีน ประชาชนหลายร้อยคนเข้าแถวรอเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์วัคซีนเอเบอร์เบิร์ก เมืองมิดเดิลเซกซ์ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เช้า โดยมีประชาชนบางรายมารอก่อน 5 นาฬิกา.



ครัวสนาม พล.ต.วีรพงษ์ ศรีรัตน ผบ.
กองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิติ์ จ.ลพบุรี จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ปรุงอาหารแจกประชาชนผู้กักโควิด-19.



เร่งคัดกรอง จันท.สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา
ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจาก ลุง อสม. ติดโควิด-19 เสียชีวิต และมีกลุ่มเสี่ยงกว่า 400 คน.



ฉีดวัคซีน นายวิระ แข็งกสิการ รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ รพ.คูสทศ. กระทรวงศึกษาธิการ และเชิญชวนครูฉีด.

พ.ร.บ.การศึกษา ภาคประชาชน (4)



สมหมาย ปารีฉัตร

ก่อนคุยเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ภาคประชาชนกันต่อ คิดถึงคำกลอนของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รจนาสอนใจไว้

กล้วยไม่มีดอกซ้ำ ฉันทัด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสรีจแล้วแสงงาม

ท่านเข้าใจเปรียบเทียบชวนให้คิดว่า ทำการศึกษา ต้องใจเย็นๆ แต่เมื่อมาเทียบเคียงกับการขับเคลื่อน ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาที่ดำเนินมา โดยเฉพาะ การตรากฎหมายฉบับใหม่เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ความเป็นจริงซ้ำๆว่าปลูกกล้วยไม้หลายเท่า

ดอกกล้วยไม้ ออกแล้วออกอีกหลายรอบ แต่กฎหมายสำคัญฉบับนี้จนปานนี้ยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าจะออกมาใช้บังคับได้หรือไม่ เมื่อไหร่

แม้รัฐสภาจะกำหนดเปิดประชุม 22 พฤษภาคม นี้ แต่เปิดจริงวันที่ 27 พฤษภาคม มีกฎหมายจ่อรอเข้าสู่การพิจารณาตามลำดับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 รายมาตรา ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 2 ฉบับที่รอต่อคิวจะทันเวลา ก่อนสภาปิดสมัยประชุมไปเสียก่อนหรือเปล่า หากความแน่นอน มันใจไม่ได้เลยกับสถานการณ์การเมืองที่กำลังดำเนินไปในขณะนี้

ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ จ.ด้านการศึกษา (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต



คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู

จนถึงวันนี้ พฤษภาคม 2564 4 ปีเต็มๆ สิ่งที่ยืนยันไว้ก็แค่ตัวหนังสือในกระดาษ หาได้เกิดผลในทางปฏิบัติไม่ ฝ่ายบริหารไม่นำเสนอร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติตามรัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐสภาก็ไม่มีใครร่างกฎหมายรองรับหลักการนี้เข้าสู่การประชุม

เหตุเพราะไม่มีบทกำหนดโทษเป็นความผิดใดๆ เอาไว้กับการละเลย ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ ยกเว้นโทษทางการเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตย ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตั้งกระทู้ถาม ยืนหยัดติ อภิปรายทั่วไป และอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งไม่เกิดผลใดๆ เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมากเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้ง

การติดตามซักถามความคืบหน้าของการปฏิรูป 13 ด้าน โดยวุฒิสภา ก็ครั้งก็หน ไม่ส่งผลให้เกิดความ

ก้าวหน้าเท่าไรนัก ย่ำอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่

ด้วยเหตุแห่งความล่าช้า ไม่ยอมทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เอง นักการศึกษา ผู้สนใจในภาคประชาชน สมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) จึงเขียนเรื่องนี้ไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาระดับภาคประชาชน เสนอรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ ภารกิจ หน้าที่ของกลไกเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาครูไว้ดังนี้

มาตรา 82 องค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย

- 1 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- 2 รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นรองประธานคนที่ 1
- 3 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานคนที่ 2
- 4 กรรมการโดยตำแหน่ง 12 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวง อว. ปลัดกระทรวง ศธ. ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัล
ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการ สพฐ. เลขานุการ
สอศ. เลขานุการ สช. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผอ.สำนักงานประมาณ

5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน ซึ่ง ครม.แต่งตั้ง
จากผู้มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา การฝึกหัดครู การศึกษาพิเศษ เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
การศึกษาเพื่อคนพิการ การศึกษาสำหรับผู้มีความ
สามารถพิเศษ

อำนาจหน้าที่ 1 เสนอแนะนโยบายการผลิตและ
การพัฒนาครูต่อ ครม.

2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยต้องเป็นแผนที่ปริมาณและคุณภาพ
การผลิตและการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ใช้ครู และต้องให้แผนการผลิต การ
พัฒนา และการใช้ครูเป็นที่ยึดเหนี่ยวสัมพันธ์กัน

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการผลิต
และพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันผลิตครู โดยให้
สอดคล้องสัมพันธ์กันกับความต้องการของสถาบัน
ผลิตครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ให้ระบบการผลิต
การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครูเป็นระบบที่ต่อ
เนื่องสัมพันธ์กัน

4 เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การผลิตและพัฒนาครูและคณาจารย์ต่อ ครม.

5 ติดตาม ดูแลการผลิต การใช้และการพัฒนาครู
และคณาจารย์ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้และแผนการ
ผลิต การพัฒนา การใช้ครูและคณาจารย์ที่เกิดขึ้น
ภายใต้กฎหมายนี้

6 แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะ
ทำงาน

7 อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อื่น

บทบัญญัติ อนุวัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 นี้ จะ
ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล สมาชิกสภาหรือ
ไม่ แค่นั้น อีกไม่นานคงได้เห็นกัน

travel

Online Visakha Bucha
ceremony

p5

AWAY

■ KARNJANA KARNJANATAWE

Visakha Bucha ceremonies go online

This year, Visakha Bucha Day will fall on May 26. To mark the birth, enlightenment and passing (*parinirvana*) of Buddha, Buddhists normally go to temples near their home to perform *wian thian* rites (a triple clockwise circumambulation). People walk three rounds around the temple's *ubosot* while holding a lit candle, three burning joss sticks and flowers in palms to commemorate the Buddha, his teachings and his enlightened followers.

During the pandemic, the National Office of Buddhism has announced a ban on public gathering as well as cancelled the Visakha Bucha ceremony at Phutthamonthon.

Instead, the Culture Ministry is encouraging Buddhists to join the online ceremony at bit.ly/33Mc53h during May 24-28.



"ห้องสมุดดิจิทัล" หอสมุดแห่งชาติ

นายประทีป เฟื่องตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมศิลปากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ จึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดทำห้องสมุดดิจิทัล ให้สามารถอ่านหนังสือได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน โดยบริการให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า 2,200 ชื่อเรื่อง บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ จาก 100 ประเทศทั่วโลก กว่า 7,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีถึง 60 ภาษา บริการหนังสือหายาก

หนังสือพิมพ์เก่า แบบเรียน เก่ากว่า 1,900 ชื่อเรื่อง ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ อ่านผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ <http://mobile.nlt.go.th> หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NLT Library ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลจารึก คัมภีร์โบราณ หนังสือสมุดไทยและตู้พระธรรม(เอกสารโบราณ) ให้

บริการสืบค้นออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ <http://manuscript.nlt.go.th> และจัดทำรายการ "หนังสือดีมีให้ฟัง" โดยนำหนังสือดีทรงคุณค่าที่มีสาระและความบันเทิงมาเล่าให้ผู้สนใจได้รับฟังผ่านทาง ช่อง National Library of Thailand ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube และในรูปแบบ Podcast ทาง [spotify.com](https://open.spotify.com)





สวธ.ช่วยศิลปินแห่งชาติลงทะเบียนวัคซีนโควิด

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, เบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ Line Official Account “หมอพร้อม” สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป เพื่อนัดเวลาและสถานที่ในการฉีดวัคซีนช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564 นั้น สวธ.มีความห่วงใยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นปวงชนบุคคลที่มีคุณูปการด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปะทรงคุณค่าในแขนงต่าง ๆ ของชาติไว้ให้ลูกหลาน สวธ.จึงได้ประสานไปยังศิลปินแห่งชาติ จำนวน 176 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคประกาศไว้ ถึงการลงทะเบียนรับสิทธิวัคซีนโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ยินดีรับการฉีดวัคซีน เพราะมีความมั่นใจว่าปลอดภัยและยังสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ และพบว่าศิลปินแห่งชาติบางท่านไม่มีความชำนาญในการใช้สมาร์ทโฟน สวธ. จึงได้อำนวยความสะดวกช่วยลงทะเบียนให้กับศิลปินแห่งชาติ เบื้องต้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการลงทะเบียน จำนวน 17 คน อาทิ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล นายอดุล จันทรสักดิ์ นายธนีสร์ ศรีกลิ่นดี นายประยงค์ ชื่นเย็น เป็นต้น.





สสร.ขยายเวลายื่นขอทุนสร้างงานศิลปะร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สสร.) กล่าวว่า สสร. กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครือข่าย ที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวงเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกว้างต่อเนื่อง และกระทบต่อการดำเนินงานเสนอโครงการ สสร. จึงเห็นควรขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยจะเริ่มเปิดยื่นรับเสนอโครงการจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุน เกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ จากเว็บไซต์ของ สสร. www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 0-2209-3735



รับกระแสประกวดมิสยูนิเวิร์ส

หอภาพยนตร์ชวนรำลึกความหลังชมภาพในอดีต ของนางงามที่ถูกจารึกไว้

การประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 เพิ่งผ่านไปโดย Andrea Meza นางงามจากเม็กซิโกความงามถูกไปครอง การนี้หอภาพยนตร์องค์การมหาชน ก็ถือโอกาสชวนทุกคนมาร่วมรำลึกความหลังชมภาพสวยๆ ในอดีตของนางงามที่ได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นฟิล์ม ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ โดยผู้สนใจสามารถคลิกเข้าชมเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการประกวดความงามไม่ว่าจะเป็นตอนที่ อภัสรา หงสกุล ความงาม Miss Universe เมื่อปี พ.ศ.2508

https://www.youtube.com/watch?v=9-OPz19_7AK



นางสาวหลุยส์ ซิลเวีย อีทคอก นางงามจักรวาลปี 2511 เดินทางมาเยือนประเทศไทย

<https://www.youtube.com/watch?v=0nBZ8MYwZZg&t=21s>

อภันตรี ประยูรเทศนีย์ นางสาวไทย 2511 ไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล

<https://www.youtube.com/watch?v=em-RgmeTkZE>

การประกวดนางสาวแปซิฟิก ปี 2514

<https://www.youtube.com/watch?v=f6jnaRjEtXI>

การประกวดขวัญใจนราธิวาส

<https://www.youtube.com/watch?v=tj7TWHrTcqE>



เสวนาอนุรักษกริพยากรและวัฒนธรรมทางทะเล

UNESCO Bangkok ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร SAC และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดเสวนา เรื่องการอนุรักษกริพยากรและวัฒนธรรมทางทะเล
: บทบาทของชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญจะ
สนทนาเรื่องความท้าทายในการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืนพร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ใน

วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา
15.00-17.00 น. รูปแบบ
การบรรยายผ่านโปรแกรม
ZOOM ที่ <https://bit.ly/330iEC9> ซึ่งการเสวนา
ชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
การสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติ
งาน นักวิชาการ ตลอดจนผู้
สนับสนุนสิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เพื่อต่อยอดความรู้
นโยบาย และแนวปฏิบัติที่มี
อยู่ในประเทศไทยและอนุภูมิภาค
กลุ่มน้ำโขง การเสวนามุ่ง
จะสร้างแรงขับเคลื่อนต่อจาก
ร่างกฎหมายไทยฉบับใหม่ว่า

ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะ
ให้มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเสนอแนะ
ขั้นตอนต่อไปสำหรับประเทศไทย

